

BÁO CÁO

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa VIII

Trước kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa VIII, UBND tỉnh nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều lĩnh vực và UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành chức năng có trách nhiệm kiểm tra, rà soát các vấn đề có liên quan trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được pháp luật quy định. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh xin trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra theo từng lĩnh vực như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

1. Cử tri phản ánh việc thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại cho người dân khi nuôi tôm còn chậm, không bảo đảm tái sản xuất của người dân (thiệt hại từ năm 2011, đến năm 2013 mới hỗ trợ), đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ kịp thời và đúng thời điểm, tạo điều kiện cho người dân khôi phục sản xuất.

Trả lời : Việc hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do thiên tai, đã được cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp quan tâm, có những biện pháp hỗ trợ phù hợp để góp phần cùng nông dân khắc phục khó khăn, tái sản xuất. Vào những tháng đầu năm 2011, UBND tỉnh đã công bố thiên tai gây thiệt hại trực tiếp đối với nghề nuôi tôm một số vùng trong tỉnh; chỉ đạo khảo sát, nắm tình hình thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh và đã bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố hỗ trợ giống thủy sản (tôm nuôi) bị thiệt hại với số tiền hơn **39 tỷ đồng**. Tuy nhiên, do quá trình tổng hợp thống kê diện tích bị thiệt hại, một số huyện, thành phố chưa thực hiện khung thời gian công bố thiên tai nên phải xác minh, điều chỉnh lại diện tích và kinh phí hỗ trợ nhiều lần, tốn thời gian, nên việc hỗ trợ có chậm trễ, đến tháng 12/2012 đã hoàn thành việc hỗ trợ tôm nuôi bị thiệt hại năm 2011 cho nông dân trong tỉnh.

Để khắc phục sự chậm trễ nêu trên, thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu ban hành Quy định trình tự, thủ tục cụ thể trong công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ thiệt hại đối với tôm nuôi trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân khôi phục sản xuất.

2. Liên quan đến việc triển khai thực hiện thí điểm bảo hiểm nuôi tôm: Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh. Nay xin tiếp tục trả lời những ý kiến, kiến nghị của cô bác, cụ thể như sau:

a) Đối với ý kiến phản ánh của cử tri về thủ tục bán bảo hiểm tôm nuôi còn rườm rà, phức tạp, mất thời gian, gây khó cho người mua bảo hiểm.

Trả lời: Việc thực hiện thí điểm bảo hiểm tôm nuôi trên địa bàn tỉnh là một chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, do bước đầu triển khai thực hiện,

